

Thông cáo báo chí

Có thể sử dụng để đăng ngay

**HOIANA RESORT & GOLF CHÀO ĐÓN
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MỚI**

[Quảng Nam – 08/02/2025] – Hoiana Resort & Golf chính thức bổ nhiệm ông Alan Teo vào vị trí Tổng giám đốc Điều hành, có hiệu lực từ ngày 03/02/2025.

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HASD), chủ sở hữu, đơn vị phát triển và vận hành Hoiana Resort & Golf chính thức bổ nhiệm ông Alan Teo vào vị trí Tổng Giám đốc Điều hành từ ngày 3 tháng 2 năm 2025.

Ông Alan Teo có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng – Giải trí, từng đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao tại các khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp thế giới tại Singapore và Philippines. Ông sở hữu chuyên môn quản lý ở đa lĩnh vực và đạt được nhiều thành tựu trong việc tối ưu hiệu quả tài chính và nâng cao chất lượng vận hành. Ông Alan tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore và là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trường Kinh doanh IE.



Alan Teo – tân Tổng giám đốc điều hành Hoiana Resort & Golf

Ông Alan được đánh giá cao bởi tầm nhìn chiến lược, cam kết nâng cao trải nghiệm khách hàng và tinh thần thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện. Phong cách lãnh đạo của

ông hoàn toàn phù hợp với giá trị cốt lõi của HASD, góp phần củng cố vị thế hàng đầu của công ty trên thị trường nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp tại Việt Nam.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Hoiana với vị thế của một doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Năm 2024, HASD đã đón tiếp hơn 225.000 lượt khách và tạo ra hơn 7.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp. Đồng thời, công ty đã đóng góp hơn 790 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, trở thành doanh nghiệp FDI có mức đóng thuế cao nhất tại tỉnh Quảng Nam.



Hoiana Resort & Golf - Khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất Thế giới năm 2024

2025 được xem là giai đoạn bước ngoặt với những kế hoạch phát triển mới. Công ty sẽ đẩy nhanh Giai đoạn 2 của dự án với khoản đầu tư lên tới hơn 1 tỷ USD trên quy mô gần 209 héc-ta, khẳng định cam kết dài hạn của Hoiana đối với sự phát triển bền vững của khu vực. Việc mở rộng này dự kiến sẽ tạo thêm 2.500 việc làm trực tiếp và 5.000 việc làm gián tiếp trong vòng hai năm tới, tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đến nay, HASD đã giải ngân 1.4 tỷ USD trong tổng vốn đăng ký 4 tỷ USD.

"Tôi rất vui khi được gia nhập Hoiana Resort & Golf với vai trò Tổng Giám đốc Điều hành và làm việc cùng đội ngũ tài năng tại đây." ông Alan chia sẻ. "Hoiana Resort & Golf đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành Du lịch nghỉ dưỡng, và tôi mong muốn tiếp nối di sản này. Chúng tôi sẽ cùng nhau thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mang đến những dịch vụ chất lượng cho khách hàng và mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng mới."

Ông Alan Teo được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt HASD bước vào giai đoạn phát triển mới – tăng trưởng, đổi mới và thành công.

Hết./.

Về Hoiana Resort & Golf:

Hoiana, khu nghỉ dưỡng phức hợp sang trọng hàng đầu Việt Nam, tọa lạc bên bờ biển tuyệt đẹp dài 4km và gần hai Di sản Văn hoá Thế giới được UNESCO công nhận – Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Khu nghỉ dưỡng với hơn 1200 phòng bao gồm 4 khách sạn sang trọng - Hoiana Hotel & Suites, New World Hoiana, New World Hoiana Beach Resort, và sắp tới là Rosewood Hội An. Bên cạnh đó là Hoiana Residences, được ví như "tổ ấm nơi phương xa" với những căn hộ cao cấp được trang bị đầy đủ tiện nghi.

Hoiana tự hào sở hữu sân gôn Hoiana Shores Golf Club gồm 18 hố đạt chuẩn Championship do Robert Trent Jones Jr. thiết kế, gần đây là sân golf duy nhất tại Việt Nam và là đại diện duy nhất tại Châu Á được vinh danh trong Top 100 sách 100 sân golf đẳng cấp nhất thế giới 2023 do tạp chí Golf World bình chọn, bên cạnh nhiều giải thưởng quốc tế danh giá khác.

Với tổng mức đầu tư đăng ký 4 tỷ USD, Hoiana hy vọng sẽ thiết lập một chuẩn mực mới cho du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, đồng thời mang lại cơ hội phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Nam.

Liên hệ Truyền thông:

Phòng Đối ngoại, Hoiana Resort & Golf
Email: media@hoiana.com